

Số: *42* /BC-UBND

Hưng Yên, ngày *04* tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO

Về nội dung, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên báo cáo nội dung, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên như sau:

1 - Khái quát nguyên do phát sinh đơn thư:

Xã Minh Hải, huyện Văn Lâm có 06 thôn; năm 1993 thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 28/4/1992 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng, xã đã có nghị quyết chia cho mỗi định suất với mức bình quân toàn xã là 636 m², trong đó có 5/6 thôn được chia theo diện tích trên và thôn Thanh Đặng (có 1.468 định suất) mỗi suất được chia là 560 m², thấp hơn so với các thôn là 76 m²/suất. Theo báo cáo của UBND xã Minh Hải, tại thời điểm chia ruộng thì quỹ đất của thôn Thanh Đặng thấp hơn so với các thôn khác trong xã.

Năm 2003, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hưng Yên về dồn thửa đổi ruộng và triển khai đo bản đồ ảnh (đo thực tế bằng máy) thì phát hiện diện tích đất của thôn Thanh Đặng thừa so với diện tích đất chia năm 1993 là 50.850 m² (trong đó có trên 34.000 m² đất trồng lúa, số còn lại thuộc đất đầu khoảnh, thung vũng, ao hồ...); số diện tích đất thừa trên không nộp thuế và các khoản nghĩa vụ khác cho địa phương. Từ năm 2003 đến nay, số diện tích đất trên được cán bộ xã, thôn sử dụng như đất công ích để cho thuê thầu, kinh phí thu được đưa vào chi tiêu cho mục tiêu chung của thôn.

Ngày 04/5/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có Thông báo số 171/TB-UBND về việc thu hồi đất tại các xã Minh Hải (trong đó đất thu hồi thuộc thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải là 462.739 m²), Lạc Đạo, Đình Dù huyện Văn Lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng của Công ty quản lý khai thác Khu công nghiệp Phố Nối A. Khi đó, cán bộ và một số người dân trong thôn cho rằng: thu hồi đất sẽ liên quan tới việc ai được hưởng tiền đền bù và hỗ trợ đối với diện tích đất "thừa" trên; họ cho rằng, số diện tích đất này là của dân do cán bộ thôn trước đây đã cất giấu không chia cho dân, không nộp thuế cho nhà nước để hưởng thụ cá nhân, nay phải xử lý, chia lại toàn bộ diện tích đất trên cho dân và khi thu hồi

đất giao cho Doanh nghiệp thì dân phải được hưởng. Từ đó phát sinh đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

2 - Nội dung khiếu nại:

Từ tháng 10/2010 đến nay một số người dân thôn Thanh Đặng do Nguyễn Văn Hạnh (là đảng viên, trưởng thôn) cùng Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Đảo (đều là đại biểu Hội đồng nhân dân xã) đứng đầu, ký vào đơn và đã nhiều lần tổ chức đông người kéo đi các cấp khiếu nại, tố cáo (KNTC) với nội dung:

- Ủy ban nhân dân xã Minh Hải và thôn Thanh Đặng trả lại diện tích của người dân đã bị cắt xén từ năm 1993 đến nay.

- Bồi thường diện tích đất nêu trên từ năm 1993 đến ngày trả lại cho dân.

- Cơ quan chức năng phải xác nhận vào sổ đỏ cho các hộ dân về diện tích đất thiếu trên.

- Doanh nghiệp nào muốn thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải trực tiếp thỏa thuận với nhân dân thôn Thanh Đặng.

- Xử lý đối với số cán bộ vi phạm.

3 - Công tác chỉ đạo, giải quyết:

Sau khi có đơn của công dân thôn Thanh Đặng, ngày 01/11/2010 Chi bộ thôn Thanh Đặng tổ chức họp chi bộ mở rộng, mời thường vụ Đảng ủy xã Minh Hải, đại diện các ban ngành, đoàn thể của thôn tham dự, cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ. Các thành phần tham dự hội nghị thống nhất đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét: số diện tích đất dư thừa tại thôn thì chia đều cho số khẩu tại thời điểm thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ tỉnh Hải Hưng (cũ).

Ngày 03/11/2010, Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Hải họp phiên bất thường để xem xét, đưa ra hướng giải quyết đơn khiếu nại của nhân dân thôn Thanh Đặng; Ban chấp hành Đảng bộ thống nhất phương án giải quyết, trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân xã Minh Hải có báo cáo số 15/BC-UBND ngày 03/11/2010 về việc xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của nhân dân thôn Thanh Đặng và đề xuất phương án giải quyết gửi Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm và xin ý kiến chỉ đạo.

Sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Minh Hải, ngày 19/11/2010 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm đã ban hành Quyết định số 803/QĐ-CTUBND về việc thành lập đoàn công tác, xác minh theo nội dung báo cáo của xã Minh Hải. Căn cứ kết quả xác minh tại báo cáo số 02/BC-ĐCT ngày 07/5/2011, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm đã có báo cáo số 31/BC-UBND về việc xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 11/5/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 692/UBND-NC giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm xác minh, đề xuất phương án giải quyết.

Ngày 17/8/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo số 134/BC-STNMT về việc đề xuất phương án giải quyết diện tích đất nông nghiệp thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm đang sử dụng. Ngày 25/8/2011, lãnh đạo UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, UBND huyện Văn Lâm tổ

chức tiếp công dân xã Minh Hải, giải thích, trả lời và cho hướng giải quyết vụ việc, trong đó yêu cầu UBND huyện Văn Lâm Kết luận vụ việc, giải quyết đơn thư theo đúng thẩm quyền và trình tự của Luật KNTC.

Ngày 28/12/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm có Kết luận số 05/KL-UBND kết luận nội dung báo cáo của Đoàn kiểm tra do UBND huyện thành lập; đồng thời giải quyết đơn khiếu nại của nhân dân thôn Thanh Đặng, Minh Hải tại Thông báo số 146/TB-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm trả lời kiến nghị về việc xem xét giải quyết đơn khiếu nại của nhân dân thôn Thanh Đặng. Tại thông báo trên, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Minh Hải thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra, tổng hợp diện tích đất công ích tại thời điểm hiện tại (cuối năm 2011) trên địa bàn toàn xã để quản lý theo quy định của Luật đất đai.

- Trả lời các hộ gia đình, cá nhân thôn Thanh Đặng:

- + Cán bộ thôn Thanh Đặng trong quá trình thực hiện giao quyền sử dụng đất nông nghiệp lâu dài cho các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 721/QĐ-UB ngày 17/9/1992 và Quyết định số 235/QĐ-UB ngày 25/2/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng đã giấu một phần diện tích đất là có thật (diện tích đất giấu để giao cho 1.467,2 suất là 29.344 m²). Việc giấu và giao đất nông nghiệp (của thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải) không đúng quy định của nhà nước.

- + Các công dân khiếu nại việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng; khiếu nại việc dồn thửa, đổi ruộng và cấp đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo Quyết định số 34/2001/QĐ-UB ngày 18/9/2001, Quyết định số 33/2002/QĐ-UB ngày 10/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Quyết định số 565/QĐ-UB ngày 11/12/2003 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm, thì thời hiệu khiếu nại đã hết (Theo Luật khiếu nại, tố cáo tại thời đó).

- + Căn cứ Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 06/6/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên; Quyết định số 33/2002/QĐ-UB ngày 10/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong đó khẳng định: **"Giữ nguyên đối tượng được giao ruộng cho nông dân theo Nghị quyết số 03/NQ-TU của Ban Thường vụ tỉnh Hải Hưng tại thời điểm ngày 01/4/1993, giữ nguyên hạng đất chịu thuế nông nghiệp, tuân thủ Luật đất đai và các quy định của nhà nước. Những tồn tại trước đây khi thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng nay thực hiện dồn thửa, đổi ruộng không rũ ra để xem xét lại"**. Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm không giải quyết đề nghị của các hộ gia đình, cá nhân thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải về việc giao ruộng (bổ sung) và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ngoài mức đã giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ năm 2003.

- + Làm rõ trách nhiệm, xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thôn, xã có liên quan trong việc giao đất nông nghiệp không đúng quy định của nhà nước.

Có thể nói, thời gian qua lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; nhiều lần tổ chức tiếp công dân thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải; tuy nhiên người dân vẫn không nhất trí và tiếp tục tổ chức nhiều đoàn đi khiếu kiện tại một số cơ quan Trung ương.

Trước tình hình trên, năm 2012 Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh đã nghe Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm báo cáo và đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài; trong đó chỉ đạo "dừng việc thu hồi đất trên địa bàn xã Minh Hải để bàn giao cho Công ty quản lý, khai thác khu công nghiệp Phố Nối A giai đoạn mở rộng...", UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Văn Lâm, Công ty quản lý, khai thác khu công nghiệp Phố Nối A dừng việc đền bù đất tại Minh Hải, lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và diện tích của Khu công nghiệp Phố Nối A,...; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp như tuyên truyền vận động nhân dân tập trung sản xuất, làm ăn phát triển kinh tế; nắm bắt và từng bước ổn định tình hình an ninh nông thôn; các cơ quan chức năng thu thập hồ sơ, chứng cứ để đấu tranh, xử lý đối với những người vi phạm...

Từ đầu năm 2013 đến nay, tình hình tạm thời ổn định, tuy vụ việc chưa hoàn toàn chấm dứt.

4 - Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Trước tình hình khiếu nại của nhân dân thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải có diễn biến phức tạp và việc Đảng ủy xã Minh Hải không xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên đã ra nghị quyết đồng ý chia trả đất cho nhân dân (phần đất giấu trước đây) và công khai cho nhân dân về vấn đề trên.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Văn Lâm nói riêng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiên định tuyên truyền, giải thích cho nhân dân: không chia lại đất sản xuất nông nghiệp cho nông dân theo đúng chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; không chia lại, chi trả bổ sung đất sản xuất nông nghiệp cho nông dân theo đúng Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 06/6/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên; Quyết định số 33/2002/QĐ-UB ngày 10/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong đó khẳng định: **"Giữ nguyên đối tượng được giao ruộng cho nông dân theo Nghị quyết số 03/NQ-TU của Ban Thường vụ tỉnh Hải Hưng tại thời điểm ngày 01/4/1993, giữ nguyên hạng đất chịu thuế nông nghiệp, tuân thủ Luật đất đai và các quy định của nhà nước. Những tồn tại trước đây khi thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng nay thực hiện dồn thửa, đổi ruộng không rũ ra để xem xét lại"**.

- Giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và các địa phương chủ động rà soát, phát hiện, nắm tình hình, diễn biến khiếu kiện ở địa phương; có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn ngay từ địa phương mọi âm mưu,

hoạt động của các phần tử lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo người dân về thành phố Hà Nội tham gia hoạt động tuần hành, biểu tình trái pháp luật. Thu thập, củng cố chứng cứ, lập hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời xem xét, xử lý kỷ luật hành chính, xử lý theo pháp luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp các vụ việc KNTC kéo dài; đánh giá lại mức độ, tính chất từng vụ việc để chủ động các biện pháp tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết nhằm hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương. Thanh tra tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thành lập Tổ công tác để phối hợp với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước và các cơ quan Trung ương kịp thời vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương. Thực hiện việc báo cáo thường xuyên với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, của tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng khác.

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh; những vụ việc tồn đọng của địa phương chưa giải quyết, chưa đúng trình tự, thẩm quyền, những vụ việc đã được xem xét giải quyết nhưng còn khiếu nại thì kiểm tra lại; nếu giải quyết sai, chưa hợp lý thì phải chỉnh sửa, sửa chữa theo nguyên tắc "Bảo đảm đúng chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân phù hợp với lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng; các vụ việc đã giải quyết đúng thì phải có biện pháp đảm bảo thực hiện quyết định giải quyết, kể cả việc xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên vi phạm (kỷ luật hành chính, xử lý theo pháp luật) và thông báo rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức liên quan biết, tranh thủ sự đồng tình của dư luận và quần chúng nhân dân nơi người khiếu nại cư trú để giải thích, động viên người khiếu kiện chấp hành".

Thường xuyên theo dõi tình hình khiếu nại, tố cáo, phát hiện những điểm, những nơi có dấu hiệu xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền đề ra biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng. Bố trí, sắp xếp lãnh đạo, cán bộ huyện, thành phố tiếp công dân tại Trụ sở theo quy định của pháp luật. Trường hợp khi công dân của địa phương mình tập trung khiếu nại, tố cáo đông người ở tỉnh, Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải kịp thời báo cáo đầy đủ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì, phối hợp với Tổ công tác và các sở, ngành liên quan tổ chức tiếp công dân, vận động, giải thích để công dân trở về địa phương, không để ảnh hưởng đến an ninh, trật tự cộng đồng ở Trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng khác.

- Các sở, ngành tỉnh bố trí đủ cán bộ trực tiếp công dân tại Trụ sở để tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phối hợp giải quyết, nhằm chấm dứt vụ việc KNTC của công dân Minh Hải, Văn Lâm và các vụ việc KNTC khác trên địa bàn tỉnh.

Shuk

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực TU, TT HĐND tỉnh (để b/c)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở TN & MT;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- CV: KT1 (Nam);
- Lưu VT, TCD(Son-Tuấn).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH**



Đặng Minh Ngọc

Đặng Minh Ngọc